



ในวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในปีครบรอบ ๔๓ ปี การรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรนั้น มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือส่วนรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาเพื่อเป็นสหกรณ์ ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน ๕,๒๘๒ กลุ่ม สมาชิกจำนวน ๖๑๒,๗๙๘ คน มูลค่าธุรกิจรวม ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมฯ มากถึงร้อยละ ๘๖.๑๘ นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการรวมกลุ่มของเกษตรกร และยกระดับเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในด้านการแข่งขันสินค้าเกษตร รวมถึงการเข้าถึงแผนงานโครงการนโยบายในการช่วยเหลือของภาครัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญในเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรในขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ในอนาคต หากมีการรวมกลุ่มในขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นประเภทการเพาะปลูกที่ใกล้เคียงกันแล้วมาทำการเกษตรในระบบแปลงใหญ่ ก็จะช่วยให้เกิดเครื่องมือหรือกลไกต่าง ๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนเกิดความครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น เรื่องการบริหารจัดการน้ำ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต เป็นต้น การให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในโครงการตลาดเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรไปยังผู้บริโภค และยังเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ผู้ผลิตได้รับทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วย ว่าต้องการสินค้าแบบใด มีจุดที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาดโดยรวมได้ รวมไปถึงการให้ข้อมูลของเกษตรกรที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริง โดยจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ยากจนจริงๆ และยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง หรือโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต่อจากนี้จะมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต ควบคู่กันไปด้วย

สำหรับวันพีช มงคล ซึ่งเป็นวันที่สำคัญของเกษตรกรไทย ในปีนี้ มี สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ



พลับพลา ที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีทั้งสิ้น ๗ สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร



สบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ก.น.ช. หนองรี จำกัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด จังหวัดพัทลุง สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด

จังหวัดพัทลุง ซึ่งทั้ง ๗ สหกรณ์นี้ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่น ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผมได้มีโอกาสพบปะกับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผู้นำสหกรณ์ จากสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ และได้บรรยายพิเศษในเรื่องการพัฒนาความรู้อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ สามารถที่จะนำแนวทางการบริหารที่ได้รับไปประยุกต์ให้เข้ากับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นำสหกรณ์นั้น มีบทบาทสำคัญในการนำสหกรณ์ไปสู่ความสำเร็จ ต้องยึดมั่นในหลักการสหกรณ์ คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ทำให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ข้างท่าเนียบรัฐบาล) ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ในภาพรวมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานรวมกว่า ๑.๒ แสนคน มียอดจำหน่ายรวมถึง ๒๔ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีความพอใจในภาพรวมที่การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และได้สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตด้วยตนเอง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

(นายโอภาส กลั่นบุศย์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
พฤษภาคม ๒๕๕๘